

CÔ SINH VIÊN NỔI BẬT CỦA NGÀNH CỬ NHÂN THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG



BÙI THỊ DIỆU LINH HIỆN LÀ SINH VIÊN NĂM 4, KHOÁ QH-2019-S NGÀNH CỬ NHÂN THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG, TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC, ĐHQGHN. CÔ SINH VIÊN NHỎ NHẪN, ĐA TÀI VỚI DANH SÁCH DÀI NHỮNG THÀNH TÍCH HỌC TẬP VÀ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN - HỘI ĐÁNG NỂ. MỚI ĐÂY, DIỆU LINH ĐƯỢC TÍN NHIỆM VÀ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỞNG ĐH GIÁO DỤC NHIỆM KỲ 2022-2027.

Diệu Linh hiện đang giữ các chức vụ: Ủy viên Hội đồng trường ĐH Giáo dục; Ủy viên Ban Chuyên môn và Nghiên cứu khoa học Đoàn ĐHQGHN; Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐH Giáo dục.

Diệu Linh chia sẻ "Mình rất may mắn khi có cơ hội gắn bó với các hoạt động Đội, Đoàn ngay từ khi còn nhỏ. Khi ấy, mình được theo ông bà ngoại đi làm các hoạt động từ thiện, công tác xã hội, hoạt động đoàn tại xã phường nơi sinh sống. Lớn lên, học Tiểu học, THCS hay THPT, mình nhanh chóng hòa mình vào với các hoạt động Đội, Đoàn một cách rất tự nhiên".

Trở thành sinh viên Trường ĐH Giáo dục, ngoài nhiệm vụ chính là học tập thì việc tham gia các hoạt động Đoàn đã giúp Diệu Linh tự tin, năng động và ngày một trưởng thành hơn: "Mình được đi nhiều nơi và gặp gỡ rất nhiều anh/chị/em, được học hỏi và đồng hành cùng với mọi người trong quá trình hoạt động Đoàn, được chia sẻ và cống hiến hết

mình cho Trường, cho xã hội và cộng đồng".

Mới đây, Diệu Linh vô cùng vinh dự và tự hào khi được nhận giải thưởng Ngôi sao xanh năm 2023 cấp ĐHQGHN. Đây là giải thưởng vinh danh các cán bộ Đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, thành tích nổi bật trong công việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ, có sáng kiến hiệu quả, thiết thực cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận giải thưởng này, Diệu Linh nói: "Mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi nhận giải thưởng cao quý này, đó là sự công nhận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN đối với mình trong vai trò cán bộ Đoàn trong suốt quá trình học tập tại Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN. Giải thưởng này là động lực, khích lệ bản thân mình tiếp tục phấn đấu, cố gắng nhiều hơn nữa trên con đường học tập và cống hiến cho Nhà trường và xã hội".

Để có được những thành tích tuyệt vời ấy, Linh đã luôn chú ý lắng nghe,



MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU CỦA DIÊU LINH

1. Giải thưởng Ngôi sao xanh năm 2023 của ĐHQGHN dành cho cán bộ Đoàn - Hội xuất sắc
2. Giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 cấp ĐHQGHN; Giải Khuyến khích cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp toàn quốc, Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch năm 2021
3. Top 10 sinh viên ĐHQGHN tham dự Diễn đàn: "Asian Students Environment Platform 2022"
4. Sinh viên được tuyển chọn tham dự Hội nghị trực tuyến mùa hè trong mạng lưới TWINCLE 2022
5. Cựu sinh viên YSE, 1 trong 22 doanh nhân trẻ tham gia báo cáo dự án, Chương trình Doanh nhân Xã hội trẻ cấp khu vực (Young Social Entrepreneurs Regional - YSE Regional) do Quỹ Quốc tế Singapore (Singapore International Foundation's - SIF) tổ chức.
6. Danh hiệu Thanh niên trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN năm 2022
7. Giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp ĐHQGHN năm học 2021-2022
8. Giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐH Giáo dục năm học 2021-2022
9. Danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở hai năm liên tiếp (năm 2021 và năm 2022)
10. Giải Khuyến khích trong nghiên cứu khoa học sinh viên Trường ĐH Giáo dục 2020-2021
11. Học bổng Yamaha năm học 2020-2021

Và còn rất nhiều bằng khen, giấy khen, phần thưởng khác nữa dành cho Diêu Linh trong việc hoàn thành xuất sắc trong việc tham gia các phong trào Đoàn - Hội và phong trào tình nguyện tại các địa phương.

tiếp thu ý kiến từ các thầy/cô, các anh/chị đi trước. Theo Bùi Thị Diêu Linh: "Để công việc đạt hiệu quả, mình luôn cố gắng phát huy sự năng động, chủ động và không ngừng sáng tạo, mạnh dạn đưa ra quan điểm của bản thân để xây dựng chương trình, hoạt động mà mình tham gia phải thật ấn tượng và có ý nghĩa, mang màu sắc riêng ở mỗi chương trình".

Không chỉ giỏi giang trong hoạt động Đoàn - Hội, Diêu Linh còn sở hữu bằng thành tích đáng nể trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học: Giải Ba cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN năm học 2021-2022; Giải Nhất cuộc thi nghiên cứu Khoa học cấp Trường ĐH Giáo dục năm học 2021-2022. Là một trong hai cán bộ, giảng viên, sinh viên nhận Danh hiệu "Thanh niên trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học cấp ĐHQGHN".

Không chỉ bén duyên với lĩnh vực nghiên cứu khoa

học và các hoạt động Đoàn, suốt 3 năm liên tiếp, Diêu Linh là gương mặt đạt giải trong cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động, tổ chức.

Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Diêu Linh bày tỏ niềm tin yêu sâu sắc với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: "Đoàn Thanh niên là nhà, là nơi mình được học hỏi, là nơi giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình trưởng thành, suốt những năm tháng tuổi trẻ. Mình biết ơn và trân trọng tất cả những gì đã trải qua. 4 năm không ngắn cũng không dài, nhưng đã để lại cho mình nhiều dấu ấn khó phai, đó là những năm tháng mình đã được sống hết mình. Xin gửi lời cảm ơn đến Trường ĐH Giáo dục - một môi trường giáo dục trọn vẹn, cảm ơn Đoàn Thanh niên vì đã nuôi dưỡng để có được một Diêu Linh như ngày hôm nay".